

Công đoàn Hà Nam mang Tết sớm đến với hơn 4.000 công nhân nghèo

Chiều 29.1, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024.

Theo ông Lê Văn Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam, năm 2023 tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp bị giảm đơn hàng phải hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng hoạt động, người lao động bị giảm, mất việc làm, dẫn đến đời sống của một bộ phận đoàn viên, người lao động gặp nhiều khó khăn.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Công đoàn Ban Quản lý các Khu công nghiệp phối hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát động phong trào thi đua trong đoàn viên và người lao động.

Đại diện Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cũng cho biết, năm 2023 đã tổ chức 15 lớp tuyên truyền pháp luật cho 3.761 đoàn viên, người lao động tham gia.

Công đoàn cũng tuyên truyền Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội; hướng dẫn công tác an toàn vệ sinh lao động, tổ chức bữa ăn ca cho người lao động; hướng dẫn tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc tới công đoàn cơ sở (CĐCS) và người sử dụng lao động.

Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, Công đoàn các Khu công nghiệp đã chỉ đạo CĐCS tổ chức đàm phán, thương lượng với các chủ doanh nghiệp đưa vào thỏa ước lao động tập thể có nội dung đảm bảo chất lượng bữa ăn ca.

Hiện nay 70% doanh nghiệp trong khu công nghiệp có bữa ăn ca từ 22.000 đồng/suất, doanh nghiệp có bữa ăn ca cao nhất đạt 40.000 đồng/suất.

Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024, với mong muốn mọi công nhân có hoàn cảnh khó khăn đều được đón Tết vui vẻ, đầm ấm, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đã trao hơn 4.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động trong các khu công nghiệp tỉnh. Đồng thời tổ chức từ 35-40 chuyến xe miễn phí, hỗ trợ 1.200 vé xe đưa công nhân về quê đón Tết.

HẠNH MINH